

## ส่วนที่ ๑

### สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

#### ๑. ด้านกายภาพ

##### ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลจารพัด มีการปกครองแบ่งเป็น หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศเมื่อ วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม ๒๕๓๙

#### ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อน นายเชียงไชย สุรวงศ์ และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย (กวย) ที่มีความสามารถในการจับช้างป่า ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง ๆ ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัด ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง ได้ตั้งบ้านจารพัด ให้เป็นอำเภอการภูมิ แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง แทน และให้จารพัดเป็นตำบลในเวลาต่อมา

#### ขนาดพื้นที่

ตำบลจารพัด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๕.๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๗,๓๐๕ ไร่

#### อาณาเขตของตำบล

ทิศเหนือ	จรด	กับตำบลช้างป	อำเภอศีขรภูมิ
ทิศใต้	จรด	กับตำบลหนองเหล็ก	อำเภอศีขรภูมิ
ทิศตะวันออก	จรด	กับตำบลตรมไพรและตำบลระแงง	อำเภอศีขรภูมิ
ทิศตะวันตก	จรด	กับตำบลเมืองที่	อำเภอเมืองสุรินทร์

#### องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัด  
หมู่ที่ ๒ บ้านระกา  
หมู่ที่ ๓ บ้านสตอ  
หมู่ที่ ๔ บ้านเปรียง  
หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี  
หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบก  
หมู่ที่ ๗ บ้านไทร  
หมู่ที่ ๘ บ้านกันจารย์  
หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลง  
หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี  
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ  
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ

- หมู่ที่ ๑๔ บ้านโสภาเปரியง
- หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา
- หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม
- หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง
- หมู่ที่ ๑๘ บ้านปูนทรัพย์
- หมู่ที่ ๑๙ บ้านประดู่
- หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่ายาว

**สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด**

ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
 (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอศีขรภูมิ : เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด)  
 - โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๐๖๙๓๔๗  
 - โทรสาร -

องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด ประกอบด้วย

**คณะผู้บริหาร** ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายจิตรกร พรกวีรัตน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
๒	นายวีรชัย แก้วหล่อ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
๓	นายฉันทะ โอษฐ์งาม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
๔	นางสุนีย์ แก้วสมนึก	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด จำนวน ๒๐ คน**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเฉลิม ไหมทอง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
๒	นางประคองศรี เผ่าเพ็ง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
๓	นางประคองศรี เผ่าเพ็ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑
๔	นายชาคริต พนารินทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๒
๕	นายจาเด็ด อินงาม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๓
๖	นายประสิทธิ์ สุขดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๔
๗	นางสาวภัสสร จันทร์คีน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๕
๘	นายเฉลิม ไหมทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๖
๙	นายสมมิตร มาลาทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๗
๑๐	นายภุชงค์ อุดมดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๘
๑๑	นายธวัชพน สกุดดำรงเกียรติ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๙

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑๒	นายไชยยันต์ เสาวรงค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๐
๑๓	นายเสนีย์ สำนักนิตย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๑

๑๔	นางธนิดา โต๊ะงาม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๒
๑๕	นายประกิต แผ่นเงิน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๓
๑๖	นายสิทธิศักดิ์ ยอดเสาร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๔
๑๗	นายจำรัส โอบุญงาม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๕
๑๘	นายบุญชอบ อุ้มบุญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๖
๒๐	นายพวง หอยทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๗
๒๑	นายทองอินทร์ มาราศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๘
๒๒	นางจรัสศรี ไหมทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๑๙
๒๓	นางวิพา ไหมทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ ๒๐

### องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ

ประกอบด้วย

#### ๑. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

มีหน้าที่ดำเนินการในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มีได้กำหนดไว้เป็นงานของส่วนใด และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด มีทั้งหมด ๒๕ อัตรา ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายวีระ สายลุน	ปลัด อบต.	
๒	สิบเอกรชตะพงษ์ แสนจันทร์ดีไชย	รองปลัด อบต.	
๓	นางสาวอุไรวรรณ ดาศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	
๔	นายเบิกเริก ไตรรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๕	นายอดิศร ละเมียดดี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๖	นางสาวจารุณี ว่างาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๗.	นายธารา ตูลารักษ์	นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	
๘	-ว่าง-	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๙	-ว่าง-	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๐	นางศรณีย์ ประवासสุข	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑	นายสิทธิคุณ วรางกูร	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑๒	นางสาวชญานานุช นั้งาม	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	
๑๓	-ว่าง-	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	

๑๔	นางสาวศุกลกาญจน์ ควรรตี	ผู้ช่วยนิติกร	
๑๕	นายพรศักดิ์ สำราญ	คนตักแต่งสวน	
๑๖	นายสมหวัง ศรีสุข	พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	
๑๗	นายสมเกียรติ วานิยาม	ยาม	
๑๘	นายกฤษณพล เพิ่มมี	พนักงานดับเพลิง	
๑๙	นายพีรพล จันทร์หอม	พนักงานดับเพลิง	
๒๐	นางสาวธนสรลพร กลิ่นสุคนธ์	คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)	
๒๑	นางสาวตี๋ ไชยสุวรรณ	คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)	
๒๒	นายบัญญัติ บุตรดี	คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)	
๒๓	นายสิริพงษ์ โอษฐงาม	คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)	
๒๔	นายศราวุธ ดำเนินงาม	คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)	

## ๒. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเงินที่มีได้กำหนดไว้เป็นงานของส่วนราชการใด และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังในกองคลัง มีทั้งหมด ๙ อัตรา ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางมณี หอมสุด	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒	นายชด ส่งกลิ่นจันทร์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
๓	นางกิริติ จันทร์หอม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๔	นางสาวสมจิต มีธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๕	นางอังคณา แก้วปลั่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี
๖	นางจรัสศรี อุ่มบุญ	ผู้ช่วย จพง.การเงินฯ
๗	นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
๘	นางพัชรา ต๋องถื่อดี	ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้
๙	นางสาวอมสิน สำนักนิตย์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

## ๓. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ สวนสาธารณะ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มีได้กำหนดไว้เป็นงานของส่วนใด และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังในกองช่าง มีทั้งหมด ๕ อัตรา ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒	นายพัชรพงศ์ สุขดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๓	นายบุญสม สำนักนิตย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๔	นายคชาเดช ยอดเสาร์	ผู้ช่วยช่างโยธา
๕	นายรัชต์ธร กันทวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๖	นายอนิรุทธ มงคล	คนงานทั่วไป (ออกแบบและควบคุมอาคาร)

#### ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

อัตรากำลังในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีทั้งหมด ๑๐ อัตรา ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันท์ฉิมไชย	รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๒	นางอรอนิดา ทาระจันทร์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๓	นางพรศักดิ์ ทองน้ำ	ครู ค.ศ.๒
๔	นางสาวดีเสวต นพพิบูลย์	ครู ค.ศ.๒
๕	นางณุภา วรณศิริ	ครู ค.ศ.๒
๖	นางอรทัย มาลา	ครู ค.ศ.๒
๗	นางอุลัยลักษณ์ ประสมพันธ์	ครู ค.ศ.๒
๘	นางนงเยาว์ ส่งกลิ่นจันทร์	ครู ค.ศ.๒
๙	นางสาวปราณี โอษฐ์งาม	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
๑๐	นางสาวกุลสตรี อนุไวยยา	พนักงานจ้างทั่วไป(งานบริหารงานการศึกษา)

#### ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๕ % เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๔๐ % และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕ % มี ๓ ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

#### ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
**ฤดูร้อน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแฉ้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

**ฤดูฝน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร

**ฤดูหนาว** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา

#### ๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %

#### ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

**แหล่งน้ำภายในตำบล** ตำบลจารพัต มีแหล่งน้ำที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากรดังนี้

บ่อบาดาล	จำนวน	๓๑	แห่ง
บ่อน้ำตื้น	จำนวน	๑๒	แห่ง
ประปา	จำนวน	๑๕	แห่ง
ถังคลาสิค/ถังปูนฉาบ	จำนวน	๑๒๐	แห่ง
ถังไฟเบอร์คลาสิค	จำนวน	๖๐	แห่ง
ภาชนะอื่น ๆ (โอ่ง)	จำนวน	๖,๐๘๓	แห่ง
สระ/หนอง/คลอง/บึง	จำนวน	๕๗	แห่ง
ลำห้วย	จำนวน	๓	แห่ง
ถังจ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้าน	จำนวน	๘	แห่ง

ที่มา : ข้อมูลแหล่งน้ำ ภาชนะเก็บน้ำ ที่ใช้การได้ในทุกหมู่บ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส่วนโยธา อบต. จารพัต๑.๕) ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้มือชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

## ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตตำบล มีทั้งหมด ๒๐ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภาหมู่บ้านละ ๒ คน เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใน ปัญหา คือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนตำบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรม และให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่ กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้พยายามแก้ไข โดย เรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้ง

แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบล มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดยแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

### ๒.๑ เขตการปกครอง

การปกครอง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ หมู่บ้าน ประกอบด้วยมีประชากรทั้งสิ้น ๑๐,๗๔๓ คน จำนวนครัวเรือน ๒,๘๔๕ ครัวเรือน

### ๒.๒ การเลือกตั้ง

มีทั้งเขตการเลือกตั้ง ๒๐ เขต

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

## ๓. ประชากร

### ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประกอบด้วยมีประชากรทั้งสิ้น ๑๐,๗๔๓ คน จำนวนครัวเรือน ๒,๘๔๕ ครัวเรือน สามารถแยกจำนวนประชากรเป็นหมู่บ้านดังนี้

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนเพศชาย (คน)	จำนวนเพศหญิง(คน)	จำนวนรวม (คน)
นายทรงวุฒิ แก้วปลั่ง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต	๓๔๙	๕๘๑	๕๘๓	๑๑๖๔
นายศักดิ์กีวี เฝิมมี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระกา	๑๒๒	๑๗๑	๑๗๐	๓๔๑

นายธรรมศักดิ์ ศิริรัตน์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสตอ	๑๓๐	๑๗๙	๑๙๑	๓๗๐
นายทรัพย์ วานิชาม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเปரிய	๒๔๑	๔๔๙	๔๔๘	๘๙๗
นายदनัย ไหมทอง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี	๑๙๒	๓๘๖	๔๐๐	๗๘๖
นายณฤชิต ช่อมแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบก	๗๕	๑๗๒	๑๕๑	๓๒๓
นายวิศักดิ์ จันทร์หอม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร	๒๓๐	๓๘๖	๔๑๙	๘๐๕
นายรังสิต สุขเนบ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านก้นจรรย์	๑๒๗	๒๔๗	๒๗๐	๕๑๗
นายบุญเลิศ สำนักนิตย์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า	๑๒๔	๒๖๙	๒๘๔	๕๕๓
นายแดง บุญวงษ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลง	๑๓๖	๒๗๓	๒๗๒	๕๔๕
นายองอาจ ศิริรัตน์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี	๑๔๗	๒๓๖	๒๕๒	๔๘๘
นายชน ช่อจันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ	๑๓๘	๒๘๖	๒๙๙	๕๘๕
นายบรรจง เสาวรงค์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ	๑๓๖	๒๖๐	๒๗๘	๕๓๘
นายโกมล สุขดี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโสภษาเปரிய	๖๑	๑๐๖	๑๒๒	๒๒๘
นายสุทัศน์ ศิริรัตน์	กำนันตำบลจารพัต หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา	๑๒๑	๒๖๙	๒๗๔	๕๔๓

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่บ้าน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนเพศ ชาย (คน)	จำนวนเพศ หญิง(คน)	จำนวนรวม (คน)
นายปราโมทย์ โอษฐงาม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม	๑๒๔	๒๓๖	๒๔๕	๔๘๑
นายวัฒนา บุตรสืบสาย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง	๘๔	๑๗๔	๑๘๘	๓๖๒
นายพิณิจ ลาดทอง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านปูนทรัพย์	๖๔	๑๒๔	๑๒๐	๒๔๔
นายพิเชษฐ์ ควรวดี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านประดู่	๙๔	๑๕๖	๑๖๖	๓๒๒



นายวิโรจน์ จันทร์คีน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่ายาว	๑๕๐	๓๒๒	๓๒๙	๖๕๑
รวม		๒,๘๔๕	๕,๒๘๒	๕,๔๖๑	๑๐,๗๔๓

#### ๔. สภาพทางสังคม

##### ๔.๑ การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม ต่างๆ กับทางโรงเรียน

##### การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน ๕ แห่ง คือ

ลำดับที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ที่ตั้ง	จำนวน ครู	รวมจำนวนเด็ก (คน)
๑	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะตอ	๒	๔๐

	หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต		
๒	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรี๊ยะ หมู่ที่ ๔ บ้านเปรี๊ยะ	๒	๓๖
๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะพี้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี้	๒	๑๒
๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันชี หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี	๒	๓๔
๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันจารย์ หมู่ที่ ๘ บ้านกันจารย์	๒	๒๑
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>๑๐</b>	<b>๑๔๓</b>

ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยม จำนวน ๕ แห่ง คือ

ลำดับที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ที่ตั้ง	รวมจำนวนเด็ก (คน)
๑	โรงเรียนบ้านจารพัต / ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	๒๕๖
๒	โรงเรียนบ้านเปรี๊ยะ / ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านเปรี๊ยะ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	๑๒๘
๓	โรงเรียนบ้านพันชี / ที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	๑๘๒
๔	โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี / ที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านกันจารย์ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	๖๗
๕	โรงเรียนบ้านพม่า / ที่ตั้ง หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	๔๖
๖	โรงเรียนมัธยมจารพัต / ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	๑๑๑

รวมทั้งหมด	๗๙๐
------------	-----

#### ๔.๒ สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย เท่านั้น ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

#### (๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข

##### ทรัพยากรสาธารณสุข ( ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ )

สถานอนามัย	จำนวน	๑	แห่ง
บ้านพัก	จำนวน	๒	แห่ง
รถจักรยานยนต์	จำนวน	๕	คัน
วิทยุสื่อสาร	จำนวน	๑	เครื่อง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ	จำนวน	๑	คน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	จำนวน	๑	คน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	จำนวน	๑	คน
พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	จำนวน	๑	คน
ลูกจ้าง จทน. แพทย์แผนไทย	จำนวน	๑	คน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	จำนวน	๑	คน
ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่	๑ คน : ประชากร	๒,๖๐๗ คน	(๑ : ๑,๒๕๐) คน
ศสมช.	จำนวน	๒๐	แห่ง (ความครอบคลุม ๑๐๐ %)
หอกระจายข่าว	จำนวน	๒๐	แห่ง (ความครอบคลุม ๑๐๐ %)
กองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนตำบลจารพัด	๑	กองทุน	สมาชิก ๒,๖๑๕ คน

##### อาสาสมัครด้านสาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน	๒๐๙	คน ( ๑/๑๑ หลังคาเรือน)
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	จำนวน	๒๐	คน
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค	จำนวน	๒๐๙	คน

ผู้นำออกกำลังกาย	จำนวน	๔๐ คน
ชมรมออกกำลังกาย	จำนวน	๒๐ ชมรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	๑ กองทุน
ชมรม อสม.	จำนวน	๑ ชมรม

#### ๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี ๗ ครัวเรือน ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

#### ๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีนครินทร์ได้แจ้งให้กำนันองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา ๑๗๑ คน

#### ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

- (๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

## ๕. ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้

### ๕.๒ การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน จำนวน ๒,๘๔๕ ครัวเรือน

### ๕.๓ การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิต ประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลจಾರพัต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

- องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต มีประปาใช้ ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และหมู่ที่ ๑๖
- แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แหล่งน้ำใต้ดิน ( / )
  ๑. ประปาระบบผิวดินขนาดใหญ่มาก มี หมู่ที่ ๔
  ๒. ประปาระบบผิวดินขนาดใหญ่ มี หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐
  ๓. ประปาหมู่บ้าน มี หมู่ที่ ๖, ๑๖

### ๕.๔ โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๒๐ แห่ง ทุกหมู่ในตำบลจารพัต

### ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(๑) มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

### ๕.๖ เส้นทางคมนาคม

การเดินทางเข้าสู่ตำบลจารพัด ใช้เส้นทางหลวงสายสุรินทร์ - ศรีสะเกษ ตำบลจารพัดอยู่ห่างจากอำเภอศีขรภูมิประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร เมื่อถึงกิโลเมตรที่ ๒๘ จะมีทางแยกเข้าหมู่บ้านจารพัด - อำเภอลำดวน เป็นระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร จะถึงตำบลจารพัด

**(๑) การคมนาคม การจราจร**

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

**๑.๑) ทางหลวงแผ่นดิน**

- หมายเลข ๒๒๖ สายสุรินทร์ - อำเภอศีขรภูมิ

**๑.๒) สะพาน จำนวน ๑ สะพาน**

**๑.๓) การจัดการขนส่งมวลชน ไม่มี**

**๑.๔) ถนน**

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน ๒ สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ราดยาง จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๒.๔๐ กม.

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๑ สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ราดยาง จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๔ กม.

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ถนนในความรับผิดชอบของ กรป. กลาง จำนวน - สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน - สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด จำนวน ๘๓ สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน ๗๙ สาย ระยะทาง ๑๗.๑๓ กม.

แอสฟัลต์ติก จำนวน ๒ สาย ระยะทาง กม.

ราดยาง จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑.๓๗ กม.

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

**๖. ระบบเศรษฐกิจ**

**๖.๑ การเกษตร**

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพรับราชการค้าขาย ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

## ๖.๒ การประมง

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัดไม่มีการประมง)

## ๖.๓ การปศุสัตว์

- เป็นการประกอบกิจการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้

โค	๔๕๕	ตัว	กระบือ	๑๒๕	ตัว	สุกร	๖๐	ตัว
เป็ด	๕๒๑	ตัว	ไก่	๑๑๕	ตัว	อื่นๆ	๘๑๕	ตัว

## ๖.๔ การบริการ

โรงแรม	-	แห่ง
ร้านอาหาร	๔	แห่ง
โรงพยาบาลศูนย์	-	แห่ง
สถานีขนส่ง	-	แห่ง (ท่ารถ ๑ แห่ง)
ร้านเกมส์	๓	แห่ง

## ๖.๕ การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัดไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ

## ๖.๖ อุตสาหกรรม

- จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จำนวน ๓๑ แห่ง (มีคนงานต่ำกว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน ๑ ล้านบาท)

## ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

### หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ปั้มน้ำมันและก๊าซ	๓๒	แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม	-	แห่ง
โรงผลิตขนมปัง	๑	แห่ง
โรงหมักสุรา	๒	แห่ง
โรงบรรจุแก๊ส	๒	แห่ง
ที่พักสินค้า	๑	แห่ง
ที่รับซื้อข้าวเปลือก	๒	แห่ง
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด	๑๔๓	แห่ง
ร้านตัดผม	๕	แห่ง
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	๒	แห่ง
อู่ซ่อมรถ	๖	แห่ง
ป้าย	๑๓	แห่ง
สะสมของเก่า	๑	แห่ง

(ที่มา : ข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิถุนายน ๒๕๕๙ ส่วนการคลัง อบต.จารพัด)

## กลุ่มอาชีพ

### มีผลิตภัณฑ์

ดอกไม้จากผ้าไหม จำนวน ๒ กลุ่ม ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๒ ดาว

- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมบ้านจารพัต
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมบ้านระกา

ผ้าไหมลายมัดหมี่ จำนวน ๑ กลุ่ม ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๔ ดาว

- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปายาว

ผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน ๒ กลุ่ม ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๓ ดาว

- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสอด
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกะพี้

ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ จำนวน ๑ กลุ่ม ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๓ ดาว

คือ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโสกาเปரியง

(ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

### **๖.๘ แรงงาน**

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน ใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้